

HỘI NÔNG DÂN VN. ĐỒNG-NAI	
CÔNG	Số: 16/6
VĂN	Ngày: 2/7/2019
ĐỀN	Chuyên: 03
Lưu hồ sơ Số: về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai	

**CHỈ THỊ****CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY****về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai  
Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai**

-----

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu trong quá trình thực hiện dự án phát triển kinh doanh.

Chương trình triển khai thực hiện trên địa bàn, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định; các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt sâu nội dung tầm quan trọng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Qua đó cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nhất là chủ thể tham gia đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa của Chương trình. Qua khảo sát, toàn tỉnh hiện có 112 loại sản phẩm tham gia Chương trình, quy mô sản xuất của các chủ thể đa dạng, công tác triển khai thực hiện Chương trình đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Chương trình còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ thực hiện còn chậm so với thực tiễn đặt ra; chất lượng sản phẩm tham gia OCOP, giá trị gia tăng chưa cao; công tác xúc tiến thương mại, nhất là việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm còn hạn chế; nguyên nhân là do sản xuất hàng hóa vẫn chủ yếu qui mô nhỏ; chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến đặc biệt là chế biến sâu phát triển chưa nhiều; một số chính sách trong tổ chức thực hiện chưa thật sự kịp thời, hiệu quả.

Để Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được thực hiện thắng lợi và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

1- Tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm là một nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai



xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chương trình mỗi xã một sản phẩm; chú trọng tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh nhằm khuyến khích tham gia chương trình. Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh thường xuyên giới thiệu các sản phẩm của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng (phóng sự, bản tin truyền thanh, báo, pano, tờ rơi, ấn phẩm,...).

2- Các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển, trong đó, chú trọng nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí Bí thư cấp ủy và chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn mình phụ trách.

Tập trung rà soát các sản phẩm có lợi thế, có nhu cầu thị trường lớn trên cơ sở đó hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất, định hướng để hình thành các sản phẩm đạt thương hiệu OCOP quốc gia. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP theo quy định. Thiết lập bộ máy quản lý có đủ thẩm quyền, năng lực; đảm bảo thực hiện đúng theo chu trình OCOP, đánh giá và xếp hạng sản phẩm theo bộ tiêu chí đã đề ra.

Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại; xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho các sản phẩm OCOP. Xây dựng hình ảnh sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai chất lượng cao, an toàn thực phẩm và thân thiện môi trường. Tổ chức tốt liên kết, liên doanh giữa người sản xuất với doanh nghiệp thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã kiểu dáng sản phẩm; củng cố, xây dựng và thành lập các trung tâm, điểm xúc tiến, quảng bá, trưng bày và kinh doanh các sản phẩm của tỉnh.

### 3- Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện chỉ thị, bổ sung nhiệm vụ chương trình mỗi xã một sản phẩm đối với Ban chỉ đạo nông nghiệp nông dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh; bổ sung quy chế hoạt động của ban chỉ đạo nhằm đảm bảo trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương, các tổ chức liên quan trong phối hợp thực hiện chương trình. Khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo phù hợp với chủ trương, chính sách của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa cơ chế chính sách của Trung ương để ban hành quy định hỗ trợ cụ thể cho Chương trình phù hợp với điều kiện



của tỉnh. Chú trọng việc rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách của tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, khả thi trong thực hiện; đảm bảo chính sách thật sự khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản phẩm OCOP.

Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt các ứng dụng công nghệ của nông nghiệp 4.0 vào tổ chức sản xuất hàng hóa, dịch vụ chương trình OCOP. Lấy khoa học công nghệ làm khâu then chốt để tạo đột phá, nâng cao chất lượng, gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa. Các ứng dụng về khoa học công nghệ cần dựa trên nhu cầu cụ thể của các tổ chức kinh tế OCOP (ưu tiên các hợp tác xã và các doanh nghiệp nhỏ và vừa có địa chỉ ứng dụng cụ thể).

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên truyền cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo ra sự thống nhất, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

5- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực thi chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm.

6- Các huyện ủy, thành ủy; các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và chú trọng tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

7- Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn,
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban ngành tỉnh,
- CP.VPTU- D,KTXH,
- Lưu VPTU.

D-M3/CT46/130



**Nguyễn Phú Cường**

11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

